

CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Từ chiều tối qua, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 2, có tên quốc tế là MUN. Vào hồi 19 giờ ngày 2/7, vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc, 111,4 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 90km về phía Đông; cách đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hải Phòng khoảng 500km về phía Nam Đông Nam; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ di chuyển khoảng 10 - 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 3/7, vị trí tâm bão ở khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 200km. Dự báo, từ đêm 3/7 đến ngày 5/7, do ảnh hưởng của bão và di chuyển về phía đất liền nên ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to.

Đây là cơn bão di chuyển nhanh và diễn biến phức tạp; có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh ta. Để chủ động ứng phó với bão số 2, tránh tai tượng chủ quan, lơ là, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

1 - Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khẩn trương đến các địa phương, đơn vị được phân công phụ trách, cùng bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống lụt, bão.

2 - Hoàn tất các cuộc họp và các hoạt động chưa thật cần thiết để tập trung cho công tác phòng, chống bão số 2.

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khẩn trương chỉ đạo thực hiện và tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống bão số 2 theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Tập trung kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền còn đang hoạt động trên sông, trên biển khẩn trương về nơi tránh trú an toàn. Bố trí, sắp xếp tàu, thuyền tại khu neo đậu, tránh và đập gãy vỡ và chìm tàu; kiên quyết không để người ở lại trên các chòi, lều trông coi trên biển, trên sông hoặc trên tàu, thuyền nơi neo đậu và không được để các phương tiện neo đậu gần các cầu, cống, công trình thủy lợi nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình và phương tiện của người dân.

Khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc cắt tỉa cành cây lớn, chằng chống cây cối, nhà cửa, kho tàng, trụ sở, trường học, bệnh viện, các lồng, bè, trang trại nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản ở ven sông, ven biển. Chủ động thu dọn đống, đống, vó, bè, bèo bồng, khơi thông dòng chảy; tranh thủ mở các cống tiêu nước, đặc biệt là cống Trà Linh và cống Lân để hạ mực nước trên các trục tiêu của toàn hệ thống, kịp thời tiêu nước đê, phòng chống úng ngập cho lúa mùa mới cấy, hoa màu và ao nuôi thủy sản do mưa lớn và hoàn lưu sau bão. Tùy theo diễn biến của bão, chủ động kích hoạt các trạm bơm tiêu để đón trước các khu vực trọng điểm tiêu úng.

Có phương án di dời số lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy hải sản và các hộ dân sinh sống ngoài đê chính, số ngư dân trên các phương tiện làm ăn trên sông, trên biển vào trong đê chính và di chuyển dân sinh sống ở những khu nhà cao



Phương tiện của ngư dân Thái Bình neo đậu tại khu vực an toàn. Ảnh: TẮT ĐẠT

tầng đã xuống cấp đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ vào đất liền. Đồng thời, có phương án bảo đảm an toàn đê, kè, cống xung yếu, các công trình đang thi công, đặc biệt là các công trình đang thi công trên sông, đê biển và bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ cho công tác kiểm tra và hộ đê. Tổ chức lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

3 - Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình và hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở thường xuyên cập nhật, phát tin về diễn biến của cơn bão và sự chỉ đạo công tác phòng chống bão của các cấp, các ngành để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, chủ động phòng tránh, không để xảy ra tai tượng chủ quan, lơ là, phó mặc trong công tác phòng, chống bão số 2.

4 - Các ngành Quân sự, Công an, Biên phòng chủ động triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh và tổ chức lực lượng sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

5 - Các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện để ứng phó với bão theo phương châm "4 tại chỗ"; tổ chức thường trực nghiêm túc theo quy định, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng để đối phó và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu; đồng thời, chủ động rà soát, bổ sung phương án phòng, chống siêu bão. Nếu địa phương, đơn vị nào để xảy ra thiệt hại về người, tài sản mà không chủ động, ứng phó kịp thời thì người đứng đầu các địa phương, đơn vị đó phải chịu xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy) trước 16 giờ 30 từ ngày 3/7/2019 đến khi bão tan.

CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 08 về việc tập trung ứng phó với bão số 2

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH điện:

- Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Hồi 10 giờ ngày 3/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc, 109,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 180km, cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh - Nam Định khoảng 320km về phía Đông Đông Nam; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11. Trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ di chuyển 10 - 15km và còn có khả năng mạnh lên.

Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

1. Thực hiện nghiêm nội dung Công điện số 03/CD-PCTT, hồi 7 giờ ngày 3/7/2019 của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

2. Hoàn các cuộc họp chưa thật cần thiết; tập trung chỉ đạo các địa phương tăng cường lực lượng ứng trực theo quy định; chuẩn bị sẵn sàng các lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để chủ động ứng cứu với các tình huống khi cần thiết theo phương châm "4 tại chỗ". Chủ động triển khai phương án tiêu thoát nước khu vực đô thị và nội đồng để kịp thời ứng phó tình trạng ngập lụt có thể xảy ra do mưa bão.

3. Yêu cầu thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị của tỉnh và toàn bộ cán bộ kỹ thuật làm công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão năm 2019 khẩn trương đến vị trí được phân công, đặc biệt là các trọng điểm xung yếu đê, kè, cống để trực tiếp, thường xuyên (24/24 giờ) chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác phòng, chống bão và kịp thời xử lý các sự cố có thể xảy ra ngay từ giờ đầu; chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHÒNG, CHỐNG BÃO SỐ 2 TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ TRONG TỈNH

